



## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

\*

Ngày 23-2-2014

Chúa nhật 7 Thường niên

Năm A

*Trở nên con cái Cha*

**LỜI CHÚA: Mt 5, 38-48**

*Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Đức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.*

*Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?*

*Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.*

(xem tiếp trang 2)

## Hội nghị chuyên đề về Phụng vụ

WHĐ (18.02.2014) – Kỷ niệm 50 năm Hiến chế về Phụng Vụ Thánh *Sacrosanctum Concilium* (được Đức giáo hoàng Phaolô VI ban hành ngày 04-12-1963), Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích phối hợp với Đại học Giáo hoàng Latêranô tổ chức Hội nghị chuyên đề “*Sacrosanctum Concilium* – Lời tạ ơn và dẫn thân xây dựng phong trào hiệp thông giáo hội” từ 18 đến 20 tháng Hai tại Đại nghị trường của Đại học Latêranô.

Đặc biệt, có 9 vị Hồng y tham dự Hội nghị này: Đức hồng y Antonio Cañizares Llovera, Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích; Đức hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám Mục; Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh; Đức hồng y Franc Rodé, nguyên Bộ trưởng Bộ Tu sĩ; Đức hồng y Péter Erdo, Tổng giám mục Esztergom-Budapest; Đức hồng y Raymond Leo Burke, Chủ tịch Tối cao Pháp viện Tòa Thánh; Đức hồng y Agostino Vallini, Giám quản giáo phận Rôma; Đức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney và Đức hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.

Các bài tham luận rất đa dạng, đề cập nhiều đề tài, tập trung vào những vấn đề liên quan đến Hiến chế *Sacrosanctum Concilium*:



- Đọc Công đồng Vatican II theo một khoa chú giải thích đáng;
- Quan điểm lịch sử, những sự kiện trước và sau Hiến chế *Sacrosanctum Concilium*;
- Lịch sử soạn thảo Hiến chế *Sacrosanctum Concilium*;
- Các chìa khoá để hiểu Hiến chế *Sacrosanctum Concilium* về mặt thần học;
- Các chìa khoá để hiểu Hiến chế

(xem tiếp trang 2)

## Đức Thánh Cha Phanxicô: Nền tảng cuộc đối thoại Do Thái giáo–Kitô giáo là thần học



WHĐ (14.02.2014) – “Tôi rất biết ơn anh chị em vì những đóng góp xuất sắc của anh chị em cho cuộc đối thoại và tình huynh đệ giữa người Do Thái và người Công giáo, và tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục con đường này”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã

nói như trên với năm mươi lăm thành viên của đoàn đại biểu Ủy ban Do Thái của Hoa Kỳ, được ngài tiếp kiến sáng thứ Năm 13-02 tại Roma. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những mối quan hệ tốt đẹp của tổ chức này với các vị tiền nhiệm của ngài, cũng như với Tòa Thánh và nhiều đại diện của thế giới Công giáo.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Năm tới chúng ta sẽ kỷ niệm năm mươi năm Tuyên ngôn *Nostra Aetate* của Công đồng Vatican II, mà ngày nay đã trở thành điểm tham chiếu vững chắc cho Giáo hội về các mối quan

(xem tiếp trang 3)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

### SUY NIỆM

Khi dạy chúng ta đừng chống cự người ác, Đức Giêsu không đòi loại bỏ cảnh sát và pháp luật; cũng không lên án những cuộc chiến tranh tự vệ. Ngài chỉ muốn mời gọi các Kitô hữu hãy tránh thái độ báo thù, ăn miếng trả miếng. Tha thứ là ra khỏi vòng luẩn quẩn của oán thù, là mở ra con đường để người kia hoán cải.

Có một vị rất tâm đắc với bài Tin Mừng này, đó là Gandhi, người được dân Ấn Độ coi là đại thánh. Ông là cha đẻ của chủ trương bất bạo động, để giành lại độc lập cho đất nước từ tay người Anh. Ông nói: “Bất bạo động là luật của loài người, bạo động là luật của loài thú.” Chúng ta thường sợ mang tiếng là hèn nhát, khiếp nhược, sợ kẻ ác thắng thế khi thấy ta lùi bước. Chúng ta ít dám tin vào sức mạnh của Tình Yêu. Chính Tình Yêu chứ không phải bạo lực mới có thể làm trái tim con người tan chảy.

Đức Giêsu mời gọi ta yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù để trở thành con cái Cha trên trời. Chúng ta không chỉ trở thành con Cha vào ngày Rửa tội. Chúng ta trở thành con Cha hơn nhờ những hành vi tha thứ yêu thương mỗi ngày. Chúng ta thật là con, vì giống Cha, Đấng cho nắng ấm, mưa rơi trên kẻ lành người dữ. Chúng ta thường khó quên một xúc phạm đã qua, những chuyện cũ vẫn làm tim ta đau nhói. Cần nhìn lên Cha trên trời, Đấng để cho cỏ lùng mọc chung với lúa, Đấng mà ta phải nài xin ơn tha thứ mỗi ngày. Chỉ Ngài mới làm ta quên được điều tưởng như không thể quên.

Thế giới hôm nay có nhiều sự ác và người ác. Chúng ta phải tiêu diệt sự ác bằng sự thiện, hoán cải người ác bằng tha thứ yêu thương. Kitô hữu là người dám đi lại con đường của Đức Giêsu, chấp nhận bị sự ác vùi dập và nuốt chửng, mà trên môi vẫn nói lời tha thứ. Nhưng cuối cùng là phục sinh, là niềm vui, hy vọng. Chúng ta có dám tin rằng rốt cuộc chân lý, tình yêu và sự thiện sẽ chiến thắng không?

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,  
xin cho con quả tim của Chúa.

(xem tiếp trang 3)

## Ngày Tình yêu Valentine 2014: Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các bạn trẻ sắp kết hôn

WHĐ (15.02.2014) – Chiều ngày lễ Tình yêu Valentine 14-02, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ ba mươi ngàn bạn trẻ Công giáo sắp kết hôn, tề tựu tại quảng trường Thánh Phêrô, theo lời mời của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, các bạn trẻ mong muốn tìm hiểu thêm về ơn gọi hôn nhân của mình qua đề tài được gợi ý:

Người ta không kết hôn sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng là để cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Lời cam kết trọn đời chung thủy phải mở ra một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hướng đến tương lai hy vọng.

Đức Thánh Cha lắng nghe các bạn trẻ đọc thơ, ca hát, nêu các chứng từ và đặt câu hỏi. Ba đôi bạn đính hôn thay mặt các bạn trẻ nêu các băn khoăn, thắc mắc của người trẻ về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống gia đình. Đức Thánh Cha gửi đến các bạn trẻ những gợi ý suy tư về nỗi băn khoăn người ta có thể yêu nhau trọn đời không. Ngài nói:



“Ngày nay có nhiều người sợ đưa ra những chọn lựa dứt khoát. Đối với họ dường như không thể đưa ra cam kết trọn đời được. Chính với nỗi trạng này, nhiều người bảo chỉ Sống Chung bao lâu còn yêu nhau. Vậy tình yêu là gì? Có phải chỉ là cảm xúc, là một trạng thái tâm-sinh lý? Nếu như thế người ta chẳng thể xây đắp được gì cho vững chắc. Tình yêu là một

tương quan và là điều đang lớn dần lên như một tòa nhà được xây dựng cho hai người, chứ không phải chỉ cho một... Các con đừng xây tòa nhà đó trên cát là những

cảm xúc mau qua chóng tàn. Hãy xây trên tảng đá tình yêu, một tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Gia đình phát sinh từ một kế hoạch yêu thương đang lớn dần lên như một tòa nhà để trở thành không gian cho yêu thương, hy vọng và chia sẻ. Tình yêu của Thiên Chúa là mãi mãi, nên tình yêu kiến tạo gia đình cũng phải như thế. Đừng để cho thứ văn hóa tạm bợ thống trị”.

(xem tiếp trang 3)

### Hội nghị chuyên đề về Phụng vụ

*Sacrosanctum Concilium* về mặt mục vụ;

– Các nền phụng vụ khác, đời sống phụng vụ của Nghi lễ Rôma sau Hiến chế *Sacrosanctum Concilium*;

– Giảng dạy Phụng vụ trong các phân khoa, các Chứng viện và Học viện đào tạo sau Hiến chế *Sacrosanctum Concilium*;

– Nghệ thuật phụng vụ ngày nay, tổng kết và triển vọng;

– Các bản dịch phụng vụ, hai bản Hướng dẫn, quan điểm phụng vụ hay văn hóa;

– Lòng đạo đức bình dân và đời sống đạo của người Công giáo 50 năm sau Hiến chế *Sacrosanctum Concilium*;

– Hội nhập văn hoá trong viễn tượng thống nhất cơ bản của nghi lễ Roma;

– Tình hình hiện nay của các nền phụng vụ ít được biết đến nhất: Phụng vụ Ambrôsiô, Phụng vụ tại

Certosa, Phụng vụ Hispano-Mozarabê và Phụng vụ của Lyon.

Ngoài phần tham luận, Hội nghị cũng dành thời gian cho các sinh hoạt thiêng liêng và nghệ thuật:

Thứ Ba 18-02: Ban Hợp xướng ca đoàn Trường Cao đẳng Nga ở Roma sẽ trình diễn buổi Hoà nhạc “*Tiếng nói của các Kitô hữu Đông Phương*” vào lúc 18g00.

Thứ Tư 19-02: Thánh lễ đồng tế tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, chủ tế lúc 8g00.

Đồng thời các tham dự viên cũng sẽ tham dự buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần của Đức Thánh Cha.

Thứ Năm 20-02: Châu Minh Thánh Chúa tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô do Đức hồng y Agostino Vallini chủ sự lúc 8g30.

Ngày thứ Năm 20-02, sau phần tổng kết của Đức giám mục Arthur Roche,

(xem tiếp trang 3)

## Ngày Tình yêu Valentine 2014...

“Từng ngày phải chiến thắng nỗi sợ hãi sống chung thủy trọn đời bằng cách tín thác vào Chúa, bằng một cuộc sống cùng đi với nhau trên đường thiêng liêng. Trọn đời thủy chung không phải là vấn đề độ dài thời gian và cuộc sống hôn nhân đạt kết quả không chỉ bằng sự lâu dài nhưng bằng phẩm chất của cuộc sống đó. Chung sống với nhau và yêu nhau trọn đời là một thách đố của các đôi vợ chồng Kitô giáo...”

“Đọc kinh Lạy Cha, chúng ta xin hàng ngày dùng đủ. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta biết yêu thương và ban cho chúng ta được yêu nhau. Xin cho chúng con hàng ngày yêu nhau! Sống chung là cả một con đường đòi hỏi nhẫn nại nhưng đẹp đẽ và thú vị, có những quy tắc. Quy tắc đó tóm tắt trong các lời nói như: Xin anh/em vui lòng, Cảm ơn, Xin lỗi anh/em. Tình yêu đích thực không có chỗ cho thái độ thô lỗ, hung bạo, mà đòi phải cư xử tế nhị, vốn là chị em của đức ái. Giữa thời buổi bạo lực và hống hách này, mọi người trong các gia đình cần phải xử sự tế nhị với nhau nhiều hơn. Do đó rất cần phải có lòng biết ơn. Chúng ta có biết cảm ơn nhau không? Hiện các con đang đính hôn và mai này sẽ kết hôn, các con hãy nhớ tha nhân là ơn Chúa ban cho, vì thế phải biết tạ ơn. Hãy luôn nói lời cảm ơn về những điều Chúa đã ban cho. Quả thật cần phải nói cảm ơn để cùng tiến bước. Trong cuộc sống, ai cũng mắc lỗi, nên cần phải biết xin lỗi, như vậy mới làm cho gia đình Kitô giáo được thăng tiến, dù không có gia đình nào hoàn hảo, người chồng hoàn hảo, người vợ hoàn hảo. Chúa Giêsu biết chúng ta là những kẻ có tội, đã dạy chúng ta đừng để một ngày kết thúc mà chưa xin lỗi nhau để gia đình tìm lại được bình an cho mái ấm của mình”.

“Hôn nhân không phải là chuyện thế gian mà là một lễ mừng đích thực của người Kitô hữu. Tiệc cưới Cana là kiểu mẫu của hôn lễ chính thức hóa cuộc hôn nhân của các con nhờ có Chúa hiện diện và ban ơn. Việc kết hôn của các con nên đơn giản, toát lên được ý nghĩa cốt yếu. Trong lễ cưới việc trang hoàng là điều cần thiết nhưng phải cho thấy điều mang lại niềm vui sâu xa của các con là được Chúa chúc lành cho tình yêu của mình”.

(VIS)

## Đức Thánh Cha Phanxicô: Nền tảng cuộc đời...

hệ với ‘những người anh cả’ của chúng ta. Nhờ văn kiện này, những suy tư của chúng ta về di sản thiêng liêng đã liên kết chúng ta và là nền tảng cho cuộc đời của chúng ta đã phát triển với sức sống mới. Nền tảng này là thần học, và không chỉ đơn giản là thể hiện mong muốn của chúng ta muốn tôn trọng và quý mến nhau. Vì vậy, điều quan trọng là cuộc đời của chúng ta phải luôn ghi đậm ý thức về mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa”.

“Ngoài đời sống, việc tìm ra những cách thức mà người Do Thái và Kitô hữu có thể hợp tác trong việc xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn cũng là quan trọng. Về vấn đề này, xin anh chị em đặc biệt lưu tâm đến những nỗ lực chung của chúng ta nhằm phục vụ người nghèo, người bị gạt ra bên lề và những người đau khổ. Công cuộc phục vụ này có nền tảng trong việc bảo vệ người nghèo, người góa bụa, trẻ mồ côi, và các ngoại kiều như đã viết trong Kinh Thánh. Đây là một bổn phận được Thiên Chúa trao phó, bổn phận ấy phản ánh Thánh ý Chúa và sự công chính của Người và là một nghĩa vụ tôn giáo thực sự”.

Cuối cùng, để những nỗ lực chung không trở nên vô ích, “điều quan trọng là chúng ta phải dẫn thân truyền lại cho các thế hệ mới di sản kiến thức chung của chúng ta, lòng quý trọng và tình hữu nghị mà, nhờ sự dẫn thân của các hiệp hội như của anh chị em, đã phát triển trong những năm qua. Vì thế tôi hy vọng việc nghiên cứu các mối quan hệ với Do Thái giáo tiếp tục phát triển trong các chủng viện và tại các trung tâm đào tạo giáo dân Công giáo; và tương tự, tôi mong rằng cộng đồng Do Thái và các Rabbi trẻ cũng càng ngày càng mong muốn hiểu biết hơn về Kitô giáo”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Anh chị em thân mến, trong vài tháng nữa tôi sẽ vui mừng đi thăm Jerusalem, là nơi mà –như Thánh vịnh nói– mọi người chúng ta đều được sinh ra và một ngày kia tất cả các dân tộc sẽ quy tụ. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, để cuộc hành hương này mang lại hoa trái của tình hiệp thông, hy vọng và bình an. Shalom!”

(Theo VIS)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,  
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa  
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường  
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.

Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,  
mọi trả thù ti tiện.  
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,  
không một biến cố nào làm xáo trộn,  
không một đam mê nào khuấy động hồn con.

Xin cho con đừng quá vui khi thành công,  
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.  
Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa.  
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. ■

*Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ*

## Hội nghị chuyên đề về Phụng vụ

Thư ký Bộ Phụng tự, Hội nghị sẽ bế mạc với Thánh lễ trọng thể tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô vào lúc 18g30 do Đức hồng y Bộ trưởng Antonio Cañizares Llovera chủ tế.

Trước đó, trong buổi họp báo tổ chức tại Phòng Báo chí Tòa Thánh ngày 13-02 giới thiệu Hội nghị chuyên đề này, Đức hồng y Cañizares nhận định: Hội nghị là “một lời mời gọi Giáo hội hãy là chính mình, như Thiên Chúa muốn Giáo hội là và Người đã lập ra Giáo hội như thế. Giáo hội phải hành động theo đúng ơn gọi của mình và với sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó”.

Đức hồng y Cañizares nói thêm: “Về lời tạ ơn và cam kết, chúng ta phải tạ ơn Chúa về hoa trái đầu tiên này của Công đồng... không chỉ vì chính Hiến chế, mà còn vì Hiến chế này đã và vẫn luôn canh tân tinh năng động của Giáo hội. Đồng thời, chúng ta phải tiếp tục dẫn thân và đào sâu công cuộc canh tân phụng vụ mà Công đồng Vatican II mong muốn. Đúng là có nhiều điều đã được thực hiện, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm”. ■

## Đại hội giới trẻ châu Á lần thứ sáu



WHD (13.02.2014) – Từ ngày 10 đến ngày 17 tháng Tám 2014 sẽ diễn ra Đại hội Giới trẻ châu Á (*Asian Youth Day – AYD*) lần thứ sáu tại Hàn Quốc, do Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tổ chức với chủ đề “*Hỡi Bạn trẻ châu Á, hãy thức tỉnh! Vinh quang của các thánh tử đạo tỏa sáng trên bạn*”, dựa trên câu Kinh Thánh “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ được sống với Người” (Rm 6,8).

Đại hội Giới trẻ châu Á (là ngày hội của giới trẻ Công giáo thuộc các quốc gia Á châu. Kinh nghiệm cuộc sống kéo dài một tuần này giúp người trẻ cùng nhau hoạch định đời sống thiêng liêng tương lai của mình qua các chương trình huấn luyện. Đồng thời, việc gặp gỡ tạo cơ hội cho các bạn trẻ Công giáo khám phá và canh tân đức tin, để có thể chia sẻ Phúc Âm cho người khác qua việc thực thi công lý và hòa bình. Đại hội cũng bao gồm việc chia sẻ đức tin với các nhóm tôn giáo khác.

Các mục tiêu chính của Đại hội lần thứ sáu là:

- Nhớ lại nguồn cội đức tin của chúng ta.
- Tái khám phá đức tin.
- Cùng nhau tiến bước trong thế giới hôm nay như những chứng nhân, với Chúa Giêsu và các thánh tử đạo.

Đại hội gồm hai phần: từ ngày 10 đến 13: *Ngày tại các giáo phận*; từ ngày 13 đến 17: *Các sự kiện chính*, tại giáo phận Daejeon.

Cụ thể, chương trình diễn tiến của phần hai như sau:

*Ngày thứ nhất* (thứ Tư 13-08): “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39)

– Thánh lễ khai mạc

Thánh lễ khai mạc diễn ra tại Đền thánh Solmoe ở thành phố Dangjin thuộc tỉnh Chungnam, sinh quán của thánh Anrê Kim Dae-gun, linh mục và vị tử đạo Triều Tiên đầu tiên.

*Ngày thứ hai* (thứ Năm 14-08): “Hãy khám phá nguồn cội đức tin của chúng ta”

Đây là ngày khám phá nguồn cội đức tin của chúng ta và đức tin ấy được thông truyền cho chúng ta như thế nào. Đây cũng là ngày tưởng nhớ biết bao người đã hy sinh mạng sống để chúng ta được đón nhận đức tin. Cuối cùng chúng ta được hướng dẫn để nhận thức rằng nguồn cội đích thực của đức tin của chúng ta là ở nơi Thánh giá Chúa Kitô.

– Triển lãm quốc gia (Nguồn cội đức tin)

– Cầu nguyện Taizé

*Ngày thứ ba* (thứ Sáu 15-08): “Hỡi bạn trẻ, hãy gõ cửa!”

Trong thế giới ngày nay có nhiều giá trị phản Kitô, đe dọa nhiều người trẻ là môn đệ của Chúa Kitô. Thực tế này có thể được coi là một hình thức bách hại mới đối với người trẻ. Người trẻ đối phó ra sao với kiểu bách hại mới này?

Đây là lúc gõ cửa để đánh thức niềm hăng say đức tin đã ngủ quên trong tâm hồn người trẻ.

– Hội thảo

– Đem gõ cửa

*Ngày thứ tư* (thứ Bảy 16-08): “Hãy tiến bước cùng với Chúa Giêsu và các thánh tử đạo”

– Hành hương: Theo bước chân các thánh tử đạo Triều Tiên.

– Lễ hội bế mạc

*Ngày thứ năm* (Chúa nhật 17-08): “Hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thế giới” (Mc 16,15)

Chúa Giêsu trao cho Giáo hội chúng ta sứ mệnh cùng sống với Người trong thế giới.

– Thánh lễ bế mạc.

Theo Ban tổ chức, có thể Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ hiện diện trong Ngày khai mạc Đại hội 13-08 và sẽ chủ sự lễ tuyên phong Chân phước cho 124 vị tử đạo người Triều Tiên, dự kiến diễn ra ngày 15-08. Các vị

## ĐTC Phanxicô: Hãy cầu nguyện cho thừa tác vụ giáo hoàng



WHD (20.02.2014) – Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 19-02 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chào mừng các nhóm hành hương bằng nhiều ngôn ngữ; với các khách hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng ngày thứ Bảy 22-02 là Lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô Tông đồ, “ngày các tín hữu hiệp thông đặc biệt với Người kế vị Thánh Phêrô và với Tòa Thánh”. “Tôi cảm ơn tất cả anh chị em đã cầu nguyện cho thừa tác vụ giáo hoàng của tôi, và đã dùng chứng tá đời sống trong Chúa Kitô để xây dựng cộng đoàn Giáo hội”.

Đức Thánh Cha cũng chào mừng các tham dự viên Hội nghị chuyên đề về Phụng vụ “*Sacrosanctum Concilium – Lời tạ ơn và dẫn thân xây dựng phong trào hiệp thông giáo hội*”, cùng với Đức hồng y Antonio Cañizares Llovera, Bộ trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích, và các tham dự viên đang tham dự Hội nghị khoáng đại của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống, nhân kỷ niệm hai mươi năm thành lập Hàn lâm viện. Đức Thánh Cha khích lệ họ “tiếp tục sứ vụ quan trọng này trong việc phục vụ Tin Mừng sự sống”. ■

(VIS)

tử đạo bị giết trong thời gian từ năm 1791 đến 1888 vì lòng thù nghịch với đức tin (*in odium fidei*) là Tôi tớ Chúa Phaolô Yun Ji-chung, giáo dân, và 123 người bạn.

Đại hội Giới trẻ châu Á lần thứ năm được tổ chức tại giáo phận Imus, Philippines, hồi cuối tháng 11 năm 2009 với chủ đề: “*Hãy đến cùng nhau chia sẻ Lời Chúa và sống mẫu nhiệm Thánh Thể*”.

Đại hội Giới trẻ châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan (năm 1999), sau đó là Đài Loan (năm 2001), Ấn Độ (năm 2003) và Hong Kong (năm 2006). ■